

BÌNH ĐỊNH

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu



Công ty TNHH May Hiếu Lập (xã Bình Định) tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ảnh tư liệu

P hát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Định (Kiến Xương) đã tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, đồng lòng xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, góp phần đưa kinh tế - xã hội, đời sống người dân nơi đây lên tầm cao mới.

Hưng Đạo là thôn nằm ở trung tâm xã, có 399 hộ, gần 1.300 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong thôn tập trung phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức nâng cao các tiêu chí NTM. Ông Bùi Văn Bình, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân thực hiện tốt các đề án sản xuất, tham gia kỹ thuật sản xuất lúa giống, xây dựng dịch vụ máy nông nghiệp, áp dụng tiến bộ

khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Kết quả, năng suất lúa cả năm 2021 của thôn đạt 135 tạ/ha, trong đó có 32 hộ tham gia cấy lúa giống đã cung ứng 55 tấn lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed với lợi nhuận gấp 1,3 lần trở lên so với sản xuất thông thường. Cùng với đó, người dân trong thôn mạnh dạn phát triển ngành nghề, dịch vụ. Hiện nay, toàn thôn có 3 tổ thợ xây, 9 hộ làm nghề vận tải, 2 máy gặt, 3 máy cày cỡ lớn, 60 hộ làm nghề kinh doanh dịch vụ, chế biến nông sản, tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Vì thế, đời sống người dân trong thôn không ngừng nâng cao: 98% số hộ có nhà ở kiên cố, không còn nhà dột nát; 100% số hộ có tivi và sử dụng điện sáng, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,1%. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của

Ủy ban MTTQ xã về chung tay bảo vệ môi trường, Ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền các đoàn thể, khu dân cư tổ chức trồng 6 tuyến đường hoa, cây lá màu với tổng chiều dài 3.200m, duy trì vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ông Trần Xuân Bộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Định cho biết: Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy địa phương luôn chú trọng nâng cao các tiêu chí, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Từ chủ trương đó, Ủy ban MTTQ xã đã phát động khơi dậy sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân để thực hiện. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm,

ĐÔNG XÁ

Vụ đông được mùa, được giá



Bà Nguyễn Thị Liên, xã Đông Xá chăm sóc mướp đắng.

Năm nay, thời tiết mưa nhiều khiến đầu vụ việc trồng cây vụ đông của nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) rất vất vả và song đến thời điểm thu hoạch lại được mùa, được giá. Bà con rất phấn khởi vì việc trồng cây vụ đông truyền thống cho thu nhập cao gấp nhiều lần cây lúa.

Đông Xá là xã duy nhất của tỉnh được Trung tâm Tài nguyên thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình chọn triển khai mô hình sản xuất bí đã trải dài và mướp đắng vụ đông 2021. Gần 20 hộ tham gia mô hình được chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống và phân bón. Ông Nguyễn Văn Biện, xã Đông Xá cho biết: Vụ này tôi đăng ký trồng 4 sào bí đã trải dài, được hỗ trợ 100% giống. Giống này dễ trồng, chống chịu sâu bệnh khá

tốt, cho năng suất cao hơn bí thường, quả sai, dài 60 - 80cm, nặng 2,5 - 2,8kg/quả, dày cùi. Lúc trồng đất ướt vất vả, có diện tích phải dặm đi dặm lại nhưng nhờ áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật được chuyển giao cộng với kinh nghiệm nhiều năm trồng bí của nông dân nơi đây, cây bí phục hồi nhanh, phát triển, sinh trưởng tốt, vẫn cho năng suất, chất lượng cao. Bà Nguyễn Thị Sâm, thương lái chuyên mua bí của nông dân nơi đây cho biết: Giống bí đã đưa ra thị trường, thương lái và người tiêu dùng đều thích vì bí đặc ruột, có màu xanh, ăn ngon. Mỗi ngày tôi vừa bán bí của bà con trong xã 5 - 7 tấn cung cấp cho các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh.

Từ 2,5ha tham gia mô hình vụ đầu tiên, đến nay diện tích trồng bí đã trải dài và mướp đắng xanh đã được bà con nhân rộng ra 5ha. Nhiều gia đình đã đăng ký trồng và cũng thấy được hiệu quả từ các giống cây trồng mới này. Bà Nguyễn Thị Liên, xã Đông Xá cho biết: Năm nay, cùng với bí tôi còn trồng thêm mướp đắng. Kể từ khi gieo trồng đến lúc có quả chỉ mất khoảng 2 tháng, cứ 2 - 3 ngày lại thu hoạch quả một lần. Những lứa đầu tôi thu 30 - 40kg quả/lúa, giá bán 20.000 đồng/kg. Giờ thu hoạch vụ, lượng quả nhiều hơn, giá có giảm so với đầu vụ nhưng vẫn cao hơn các năm trước.

Theo nhiều hộ nông dân, vụ đông năm nay, đầu vụ thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích cây vụ đông bị thiệt hại. Những chân ruộng trồng phải trồng lại từ 1 - 2 lần hoặc không trồng được. Đặc biệt, với bí xanh, bí đỏ sinh trưởng phát triển chậm, năng suất một số diện tích giảm hơn so với vụ trước. Tuy nhiên, bù lại bí, mướp đều được giá và tiêu thụ thuận lợi nên bà con rất phấn khởi. Ông Phạm Văn Thanh, thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá cho biết: Diện tích trồng bí của gia đình giảm 4 sào so với các năm trước, chỉ còn 1,2 mẫu. Cây lúa 3 tháng, nếu được mùa mỗi đạt 2 tạ/sào, tương đương 1,6 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 200.000 đồng, nếu mất mùa thì lỗ. Trồng bí nông dân được tỉnh hỗ trợ 100% giống tốt, khoảng 40 ngày là cho thu hoạch, thu nhiều lứa. Chưa năm nào giá bán bí cao như năm nay, gấp 2 lần, đầu vụ còn gấp 3 lần các năm trước; trừ chi phí thu được 2 - 3 triệu đồng/sào. Bí từ lâu đã trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình tôi. Do vậy, năm nào tôi cũng muốn thêm ruộng của mình thân để trồng, vừa góp phần duy trì phong trào trồng cây vụ đông của xã vừa nâng cao đời sống cho gia đình.

Bà Trần Thị Thanh Hoài, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Xá cho biết: Vụ đông năm nay, diện tích bí xanh, bí đỏ của xã giảm so với các năm trước do đầu vụ mưa nhiều bí bị chết, song bà con lại tiếp nhận giống khoai tây và rau hỗ trợ của tỉnh trồng bù, đồng thời mở rộng diện tích trồng bí đã xanh và mướp đắng. Do vậy, tổng diện tích cây vụ đông của xã vẫn bảo đảm kế hoạch để ra trong đề án sản xuất. Hiện đang chính vụ thu hoạch bí và mướp đắng, thương lái thu mua tận ruộng với giá cao, bà con lại được mùa nên rất phấn khởi.

Bí và mướp đắng được mùa, nông dân Đông Xá thêm niềm tin sẽ có một vụ đông toàn thắng, vì vậy những ngày này bà con đang tập trung chăm sóc cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, hành, cà chua... theo khuyến cáo của ngành chuyên môn để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Nuôi con đặc sản làm giàu



Mô hình nuôi nhím của cựu chiến binh Trần Văn Dân, xã Tiến Đức (Hưng Hà) cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Sau khi nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cần cù lao động, vươn lên làm giàu chính đáng. Ông Trần Văn Dân, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức (Hưng Hà) là một điển hình trong phát triển kinh tế từ mô hình nuôi nhím và lợn rừng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từng công tác trong lực lượng biên phòng, sau khi về hưu, ông Dân không nghỉ ngơi mà rời phố xá nhộn nhịp trở về quê hương xây dựng mô hình chăn nuôi. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", lúc đầu ông chỉ chọn nuôi một ít gà và 3 con lợn rừng với mục đích phục vụ nhu cầu của gia đình. Nhưng với sự đam

mê, ham học hỏi, ông đã tìm tòi cách nhân giống, sau một thời gian ông đã có 60 con lợn rừng. Ông chia sẻ: Thời điểm tôi nuôi lợn rừng ở đây còn ít người nuôi nên giá cả thị trường ổn định nhưng càng về sau thì giá lợn rừng tăng, giảm thất thường, tôi xuất bán hết chỉ giá lại khoảng 5 - 6 con để nuôi. Sau một lần tình cờ biết đến mô hình nuôi nhím, tôi đã mạnh dạn mua vài đôi về nuôi thử. Khi xuất lứa bán đầu tiên, tôi thấy được giá, đồng vốn bỏ ra thấp, nhím lại dễ nuôi nên tôi tiếp tục mở rộng mô hình.

Để thuận lợi cho việc nuôi nhím, ông Dân xây dựng hàng chục ô chuồng với tổng diện tích trên 200m², mỗi ô rộng từ 5 - 10m² được xây bằng gạch cao hơn 1m để tránh nhím

ít bệnh dịch, cách nuôi, cách chăm cũng khá đơn giản. Đặc biệt, đây là loại vật nuôi siêu lợi nhuận mà lại rất dễ bán trên thị trường.

Trung bình mỗi năm ông Dân xuất bán hơn 200 con nhím giống và hơn 20 con nhím thịt thương phẩm. Đối với loại nhím giống giá bán khoảng 3 triệu đồng/đôi, nhím thịt thương phẩm có giá từ 280.000 - 300.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi năm ông thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Ông Đỗ Xuân Dự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiến Đức cho biết: Tinh thần lao động sáng tạo, bản chất cần cù, lòng say mê và ý chí vượt khó vươn lên làm giàu, ông Dân là cựu chiến binh tiên phong trong xây dựng mô hình nuôi con đặc sản tại địa phương. Mô hình đã mở ra hướng đi mới cho người dân nói chung và hội viên cựu chiến binh nói riêng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân rộng mô hình. Ngoài nuôi nhím, mới đây ông Dân còn mạnh dạn đầu tư nuôi cá coi nhằm tăng giá trị sản xuất và hiệu quả của mô hình.

Thành quả ngày hôm nay của ông Dân là minh chứng cho hướng đi đúng đắn cùng với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân và gia đình, sự động viên của các cấp hội cựu chiến binh. Bản thân ông luôn muốn được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình với mọi người, sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ về giống, vốn và bao tiêu sản phẩm để những người có mong muốn phát triển kinh tế từ nuôi nhím đều có thể tham gia và cùng nhau làm giàu.

THANH THỦY

THÔN PHƯƠNG CÁP, XÃ HIỆP HÒA Đã hơn 2 tháng thiếu nước sạch



Thiếu nước sạch, người dân thôn Phương Cáp phải sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh.

Hơn 2 tháng nay, người dân thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) rơi vào tình trạng thiếu nước sạch kéo dài khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Phương Cáp cho biết: Thôn Phương Cáp hiện có gần 730 hộ đang sử dụng chung nguồn nước sạch do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cung cấp cho các xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Đông Thanh, Song Lăng. Máy năm nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt thường xuyên xảy ra hoặc có nước nhưng không đủ cho nhu cầu sử dụng của người dân. Đặc biệt, từ tháng 9/2021 đến nay, tình trạng này tái diễn và kéo dài nhiều ngày, có khi hàng tuần mới có nước một lần gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân. Nhân dân bức xúc, liên tục phản ánh tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng với cấp ủy, chính quyền xã, huyện, doanh nghiệp nhưng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Theo phản ánh của người dân địa phương, để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, bà con đã phải dùng đủ mọi cách như: tận dụng nước giếng khoan, giếng khơi, nước ao, sông đưa lên các bể lọc để sử dụng kết hợp với mua nước sạch hay đầu tư hệ thống ống dẫn nguồn nước từ gia đình người thân ở các khu vực lân cận.

"Gia đình tôi phải sử dụng máy bơm để hỗ trợ hút nước ở đường ống nước sạch về bể chứa của gia đình nhưng lượng nước cũng rất hạn chế, không đủ sử dụng. Từ khi ký hợp đồng sử dụng nước sạch, gia đình tôi đã phá bỏ hết hệ thống giếng nước cũ

đồng/m³, tuy nhiên vẫn phải chấp nhận. Tôi mong các cơ quan chức năng, nhà máy nước sớm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước để bảo đảm cung cấp nước ổn định cho người dân.

Ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết: Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn thôn Phương Cáp, chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị với Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long và báo cáo lên UBND huyện Vũ Thư. Đơn vị cung cấp nước cấp nước ổn định cho người dân.

Ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết thêm: "Chính quyền xã đã ghi nhận rất nhiều bức xúc, phản ánh của bà con về việc thiếu nước sạch sinh hoạt và đã có phản hồi lại doanh nghiệp, rất mong doanh nghiệp quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch để đáp ứng nhu cầu của nhân dân" - ông Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết thêm.

NGUYỄN THỜI